



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ม.รัฐฯ หนุนรับแนวประเมินคุณธรรมของสพฐ.

15 มกราคม 2551 15:52 น.

มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับแนวประเมินคุณธรรมนักเรียน และปลูกฝังให้รักษาความดีอย่างต่อเนื่องจนเข้าทำงาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ได้จัดทำร่างกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทำงาน และคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า ได้เห็นแนวทางดังกล่าวแล้วคิดว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ คงรับได้ และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของศส.ที่ได้ดำเนินการและคงต้องมีการติดตามผลและปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการจะนำมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบแอดมิชชันส์ นั้นคงต้องมีการพิจารณาในทปอ.และต้องมีการประเมินว่าเด็กและสังคมมีความสนใจมากน้อยแค่ไหน

"ในหลักการที่ได้หารือเบื้องต้นในปีการศึกษา 2551 คือ การนำเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ อย่างเช่น ถ้าเด็ก 2 คนได้คะแนนสอบเท่ากันก็อาจจะนำเรื่องของคุณธรรมมาพิจารณาตัดสิน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย ส่วนกรณีที่นักวิชาการบางคนมองว่าเรื่องของคุณธรรมและการคัดเลือกนักศึกษาเป็นคนละส่วนนั้น ตนคิดว่าการกระตุ้นให้เด็กทำความดี ไม่ได้บอกว่าใครเก่งกว่าใคร และผิดหรือไม่ที่จะให้รางวัลแก่คนที่ทำความดี เพราะแต่เดิมมักถูกมองว่าการทำความดีแล้วไม่มีราคา สิ่งที่ทปอ. และศส.ผลักดันเรื่องนี้ ก็เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ร่วมทำความ ดี แม้จะทำมากน้อยแค่ไหนก็ถือเป็นสิ่งที่ดี" อธิการบดีมฟล. กล่าว

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมได้ดำเนินการมานานแล้ว แม้แต่การกำหนดในหลักสูตร แต่เรื่องนี้ต้องใช้เวลาไม่ใช่ทำตอนนี้แล้วจะเห็นผลได้เลย เรื่องนี้จะทำให้ได้ผลรวดเร็วคือ ทำในรูปแบบการให้รางวัล เป็นผลตอบแทน หรือสิ่งล่อใจ ดังนั้นการนำมาเป็นส่วนประกอบในแอดมิชชันส์จะเกิดผลเป็นรูปธรรมได้เร็วยิ่งขึ้น สิ่งที่ต้องระวังเมื่อมีผลประโยชน์เป็นตัวตั้งก็อาจจะเกิดการทำดีต่อหน้าแต่ลับหลังอีกอย่าง ที่สำคัญคือการรักษาความดีให้ต่อเนื่องถือเป็นโจทย์ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องคิดดำเนินการ เพราะทุกครั้งที่เห็นนิสิตนักศึกษาปี 1 ดูเรียบร้อย แต่พอขึ้น ปี 2 -ปี 4 กลายเป็นโจทย์ที่อุดมศึกษาต้องตามแก้ปัญหา "ไม่อยากให้มองว่าเข้ามหาวิทยาลัยได้ส่วนหนึ่งเพราะคุณธรรมความดี แต่พอเป็นนิสิต นักศึกษา และสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพต่าง ๆ กลับไม่เห็นความสำคัญ ดังนั้น กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้องทำทั้งระบบและต่อเนื่องตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงสถานประกอบการด้วย เพราะบ่อยครั้งที่เห็นผู้ใหญ่ในวิชาชีพต่าง ๆ หรือนักการเมืองบางคนพอแก่พรรษา ก็ขาดคุณธรรมจริยธรรม" รองอธิการบดี มสด. กล่าว